

สำเนา

ที่ นร ๐๕๐๓/ ๓๓๕๖๔

สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
ทำเนียบรัฐบาล กทม. ๑๐๓๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา

เรียน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด่วนที่สุด ที่ ทส ๐๒๒๐.๒/๓๕๖๖
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕

สิ่งที่ส่งมาด้วย บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

ตามที่ได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน
ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ไปเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะรัฐมนตรี นั้น

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เสนอความเห็นเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวมาเพื่อประกอบการพิจารณาของ
คณะรัฐมนตรีด้วยแล้ว ความละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ทั้งนี้ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีมีความเห็นว่า
การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนซึ่งได้ผ่านการศึกษาศักยภาพและประเมินความเหมาะสม
ตามที่กฎหมายกำหนดให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ และไม่ต้องเสนอคณะรัฐมนตรี
ให้ความเห็นชอบ แต่การดำเนินการประกาศพื้นที่พิเศษดังกล่าวย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ที่
ดังกล่าว รวมทั้งส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ดังนั้น
เพื่อให้การดำเนินการประกาศพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเป็นพื้นที่พิเศษเป็นไปด้วยความรอบคอบและมีประสิทธิภาพ
จึงสมควรพิจารณาทบทวนพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ว่ามีความจำเป็นในการกำหนดให้การประกาศ
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนจะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนหรือไม่
ประการใด

ในคราวประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕ เลขานุการคณะกรรมการกฤษฎีกา
ชี้แจงว่า กระบวนการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การ
บริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๕๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติม
โดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)
(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ ซึ่งบัญญัติให้เป็นอำนาจการพิจารณาของคณะกรรมการองค์การบริหารการพัฒนา
พื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน โดยความยินยอมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องและ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติ โดยมีต้องนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี
เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ นั้น มีความเป็นมาจากแนวคิดในการส่งเสริมให้ประชาชนและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่ของตน
อันเป็นการกำหนดนโยบายในลักษณะ Bottom Up ซึ่งจะส่งผลให้การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยว
อย่างยั่งยืนตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพมากกว่าการกำหนดให้เป็น
อำนาจของคณะรัฐมนตรีในการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน อันเป็นการกำหนดนโยบาย
ในลักษณะ Top Down

/รัฐมนตรี ...

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาชี้แจงว่า แม้ว่าการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน ตามพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๒ จะมิได้กำหนดให้ต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ แต่โดยที่การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนย่อมส่งผลกระทบต่อการจัดสรรงบประมาณให้แก่หน่วยงานต่าง ๆ ในการบริหารและการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในพื้นที่เป็นจำนวนมาก จึงเห็นสมควรที่ต้องเสนอเรื่องการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนต่อคณะรัฐมนตรี จึงได้ลงมติ

๑. รับทราบการประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ขององค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) และให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา [องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน)] รับความเห็นของกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กระทรวงมหาดไทย กระทรวงวัฒนธรรม และสำนักงาน ก.พ.ร. ไปพิจารณาดำเนินการต่อไปด้วย

๒. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติในส่วนที่เกี่ยวกับการเสนอแผนยุทธศาสตร์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา และดำเนินการตามความเห็นของสำนักงานงบประมาณในส่วนที่เกี่ยวกับการขอรับจัดสรรงบประมาณ

๓. ให้กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับความเห็นของสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีไปพิจารณาด้วยว่า เมื่อการพิจารณาประกาศกำหนดให้พื้นที่ใดเป็นพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนได้ผ่านขั้นตอนการพิจารณาตามลำดับในลักษณะ Bottom Up จากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องขึ้นไปสู่คณะกรรมการนโยบายการท่องเที่ยวแห่งชาติแล้ว ยังสมควรที่จะต้องเสนอต่อคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบการประกาศกำหนดพื้นที่ดังกล่าวอีกหรือไม่ ประการใด เพื่อพิจารณา ทบทวนและแก้ไขพระราชกฤษฎีกาจัดตั้งองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แก้ไขเพิ่มเติม ตามความจำเป็นและเหมาะสมต่อไป

จึงเรียนยืนยันมา

ขอแสดงความนับถือ

สาวตรี ชำนาญกิจ

(นางสาวสาวตรี ชำนาญกิจ)

รองเลขาธิการคณะรัฐมนตรี ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการคณะรัฐมนตรี

กองนิติธรรม

โทร. ๐๒ ๒๘๐ ๙๐๐๐ ต่อ ๑๓๔๒ (วนิช)

โทรสาร ๐ ๒๒๘๒ ๘๑๒๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ : saraban@soc.go.th

บัญชีสำเนาหนังสือที่ส่งมาด้วย

- เรื่อง การประกาศพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา
๑. สำเนาหนังสือสำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๑๑๔/๗๑๙๔ ลงวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๒. สำเนาหนังสือสำนักงานประมาณ ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๗๑๓/๑๖๗
ลงวันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๓. สำเนาหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๒๑๒.๓/๒๒๐๖๘
ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๔. สำเนาหนังสือกระทรวงวัฒนธรรม ด่วนที่สุด ที่ วธ ๐๔๐๑/๕๕๒๙
ลงวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๕
 ๕. สำเนาหนังสือสำนักงาน ก.พ.ร. ด่วนที่สุด ที่ นร ๑๒๐๐/๑๘๕
ลงวันที่ ๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๕
-